

I. THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (tt)

II. TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC; XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Với tinh thần nhân văn cao cả và nhân quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác có trên 400 bài nói và bài viết về đoàn kết. Tư tưởng về đoàn kết của Người được thể hiện nổi bật là: “Đoàn kết làm ra sức mạnh” “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”; “Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”; “... một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mấu chốt. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

1.1. Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Phạm vi, quy mô, mức độ của thành công phụ thuộc vào quy mô và mức độ của khối đại đoàn kết. Có đoàn kết mới có thắng lợi. Kẻ thù càng lớn, khó khăn gian khổ càng nhiều, thì càng phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc. Đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh, mà còn quyết định thành bại, được mất và sự sống còn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù: “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”... Để lý giải vì sao một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu lại có thể đương đầu và đánh bại những thế lực có ưu thế tuyệt đối về vật chất, phương tiện chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ; chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước; chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”. Theo Bác, đoàn kết trong Đảng là tiền đề để thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc tế. Đó là đường lối chiến lược kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam; vì “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC” .

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Và mong muốn tốt bậc của Người là “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

1.2. Lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ” đều là bộ phận hợp thành của đoàn kết toàn dân tộc. Khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, dân tộc, tôn giáo, cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người đã lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với Nhân dân, thì đều trở thành lực lượng của đại đoàn kết dân tộc. Để đại đoàn kết dân tộc phát huy sức mạnh thật sự, cần bảo đảm sự thống nhất giữa lợi ích quốc gia dân tộc với quyền lợi cơ bản của các giai tầng, nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức do Đảng lãnh đạo; đồng thời chú trọng giải quyết hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và dân cư ở các vùng miền khác nhau “Phát huy tương đồng, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai”. Mấu chốt chung để đại đoàn kết dân tộc là: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh: “Toàn dân đoàn kết nhất trí thì chúng ta nhất định xây dựng được nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh”.

Hình thức tổ chức lực lượng đại đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập với những tên gọi phù hợp, như: Hội phản đế đồng

minh (1930); Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (1936); Mặt trận dân chủ Đông Dương (1938); Việt Nam độc lập đồng minh hội gọi tắt là Việt Minh (1941); Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt (1946); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955); Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960); Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977 đến nay). Mặt trận dân tộc thống nhất chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức do Đảng lãnh đạo. Theo Người, để tập hợp lực lượng khối đại đoàn kết dân tộc, không được phép bỏ sót bất cứ thành phần giai cấp, xã hội nào, miễn là họ có lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến, phục vụ quốc gia dân tộc. Và “Công, nông, trí chúng ta đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn trở ngại... Chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

1.3. Nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên - Việt toàn quốc, tháng 1/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đa số Nhân dân, mà đại đa số Nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”. Vì vậy, khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng dựa trên nguyên tắc lấy lập trường giai cấp công nhân để giải quyết hài hòa các mối quan hệ giai cấp - dân tộc.

Nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc: *Thứ nhất*, tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu; bởi vì “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. *Thứ hai*, đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo. Nhân dân cần được vận động, giác ngộ, tự nguyện đứng trong Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng lãnh đạo, để “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần nói “Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. *Thứ ba*, đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình. Vì “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân”. *Thứ tư*, đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, trân trọng “phần thiện”, dù nhỏ nhất ở mỗi con người để tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng. Người viết: “Trong mấy triệu người cũng có người thể này thể khác, nhưng thể này hay thể khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”.

1.4. Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Thứ nhất, cần tuyên truyền, vận động Nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân và yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Tuyên truyền, vận động phải phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Trong kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Cương lĩnh tuyên truyền phải hết sức giản đơn, ai ai cũng hiểu được, nhớ được. Đoàn kết, đánh địch, cứu nước, chỉ 6 chữ ấy thôi là đủ rồi”. *Thứ hai*, phải chăm lo xây dựng và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đảng phải đề ra được đường lối đúng đắn. Trong Đảng phải đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Mỗi đảng viên phải thật sự là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Về Nhà nước: Đảng phải làm cho Nhà nước thật sự là của dân, do dân, vì dân. Không ngừng cải cách bộ máy hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước quản lý bằng pháp luật. “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là Nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là cầu nối gắn kết Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải có cương lĩnh, đường lối thiết thực, rõ ràng; hình thức tổ chức

phong phú, phù hợp với từng giai cấp, tầng lớp, các ngành, các giới, các dân tộc, tôn giáo... để toàn dân tộc có thể tham gia xây dựng và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

1.5. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: học tư tưởng, đạo đức đoàn kết Hồ Chí Minh là “Gột rửa tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi tất cả cái gì thắt chặt chúng ta”. Trước hết, cần trau dồi những phẩm chất đạo đức cần thiết cho đại đoàn kết dân tộc.

Về tư tưởng “Đoàn kết toàn dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế”, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quan sơn muôn dặm một nhà/Vì trong bốn biển đều là anh em”. Người nói: “Đảng chúng tôi luôn luôn giáo dục cho cán bộ, đảng viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản”. Sẵn sàng “Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Bởi vậy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta cần có tinh thần quốc tế trong sáng.

Đối với toàn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”. Để đoàn kết nhất trí, cán bộ lãnh đạo phải cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước.

Đối với mỗi đảng viên, Người cho rằng, muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên, “Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết”.

Đối với toàn thể Nhân dân Việt Nam, Người kêu gọi “tất cả dân ta đều Thi đua: Cần, Kiệm, Liêm, Chính” và giải thích “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới. Phải thực hành chữ Bác - Ái...”.

Song song với việc xây dựng đức tính tốt để đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, phải chống những cái xấu, những căn bệnh gây chia rẽ, mất đoàn kết.

Thứ nhất, phải chống bệnh hẹp hòi. “Bệnh này rất nguy hiểm, mà nhiều cán bộ và đảng viên còn mắc phải. Trong, thì bệnh này ngăn trở Đảng thống nhất và đoàn kết. Ngoài, thì nó phá hoại sự đoàn kết toàn dân. Nhiều thứ bệnh, như chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, đim người giỏi, bệnh hủ hóa, ... đều do bệnh hẹp hòi mà ra!”. Từ hẹp hòi mà sinh ra kéo bè kéo cánh, bè phái. “Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách đim người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí”.

Thứ hai, phải chống chủ nghĩa cá nhân. Những người có tư tưởng này, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do chủ nghĩa cá nhân mà cán bộ, đảng viên sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, xa rời thực tế, quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuyên quyền. Người chỉ rõ: “Do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của Nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm”.

Chỉ có thực hiện được chiến lược đại đoàn kết dân toàn dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mới thành công, Người khẳng định “ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó” và giải thích “Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra.

Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó”.

1.6. Phong Cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết dân tộc

Hồ Chí Minh suốt đời kiên tâm thực hiện đại đoàn kết. Người cũng chính là tấm gương của đại đoàn kết dân tộc. Theo Bác, để thực hiện đại đoàn kết dân tộc, thì toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần có phong cách lãnh đạo “Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân”. Họ phải là “Những người mà:

- Giàu sang không thể quyến rũ,
- Nghèo khó không thể chuyển lay,
- Uy lực không thể khuất phục”.

Người khẳng định, Đảng ta với phong cách vì dân, vì nước nên “Không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề, nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân” để đại đoàn kết dân tộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Bằng cách nào để toàn Đảng đoàn kết, nhất trí? Hồ Chí Minh chỉ ra biện pháp cơ bản là “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cần học và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chăm lo đời sống của Nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến dân phê bình và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót. Giáo dục, lãnh đạo Nhân dân, đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm của Nhân dân. Biết biến quyết tâm của Đảng, Nhà nước thành quyết tâm của Nhân dân. “Phải làm đúng những điều đó mới xứng đáng là người đầy tớ trung thành của Nhân dân, người cán bộ tốt của Đảng và Chính phủ”.

Đối với toàn thể Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta ai cũng cần có phong cách thân ái, khoan hồng độ lượng, thương yêu lẫn nhau, mới đoàn kết được toàn dân tộc. “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay”. Tình thân yêu nước, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cần được thể hiện trong các phong trào thi đua ái quốc. Mỗi giới lại cần có phong cách làm việc thiết thực của chính mình “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc, các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn, đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự Nhân dân, bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”. Như vậy thì kháng chiến, kiến quốc nhất định thành công.

Với đồng bào các tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta không phân biệt lương, giáo, hãy làm theo gương của các bậc sáng lập Đạo mà đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng là để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. Người khẳng định đạo đức tôn giáo có giá trị nhân văn, phù hợp với đạo đức của xã hội.

“Chúa Giêsu dạy: Đạo đức là bác ái.

Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: đạo đức là nhân nghĩa”. Theo Người “Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng, để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ”.

Đối với đồng bào các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Các dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em”. Ngày nay, chế độ ta là chế độ dân chủ. Đồng bào tất cả các dân tộc đều cần có phong cách làm việc của người chủ nước nhà.

2. Tình cảm của Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ... Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng... Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại”.

Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước vất vả khôn cùng, vấn đề luôn canh cánh trong

lòng Bác đó chính là vấn đề về trẻ em và phụ nữ ở những nước thuộc địa nói chung, Việt Nam nói riêng. Người cho đó là những lớp người khổ nhất trong những người khổ cực. Họ không những phải chịu đựng nỗi đau của người dân mất nước, bị tước đoạt hết các quyền tự do, dân chủ mà còn bị ngược đãi, chà đạp lên cả phẩm giá con người. Trong tác phẩm “*Bản án chế độ thực dân Pháp*”, Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần bản chất của thực dân Pháp đó là chế độ “ăn cướp và giết người”, “hãm hiếp đàn bà và trẻ nhỏ”. Mỗi một phụ nữ, một trẻ em bị đánh, bị giết đều làm Người đau đớn.

Xuất phát từ lòng nhân ái bao la và sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ tột cùng mà người phụ nữ phải gánh chịu dưới chế độ thực dân, phong kiến nên Hồ Chí Minh luôn đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải phóng “nửa thế giới” khỏi “xiềng xích nô lệ”. Người xác định: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ”. Đây chính là một trong những động lực giúp Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cùng với toàn Đảng và toàn dân ta lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm thực hiện “nam nữ bình quyền”.

Trong tác phẩm “*Đường Kách mệnh*”, Bác cũng từng viết: “*Ông Các Mác nói rằng: Ai đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì chắc không làm nổi*”; “*Ông Lê-nin nói: Đảng cách mệnh phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, như thế cách mệnh mới gọi là thành công...*”. Trong cuộc Tuyên cử phổ thông đầu phiếu ngày 6-1-1946, Người vui sướng nhận ra rằng “*Phụ nữ là tầng lớp đi bỏ phiếu hăng hái nhất*”. Sau khi đã trở thành Chủ tịch nước, Người vẫn luôn hướng tình cảm của mình đối với những người phụ nữ. Từ bà cụ bán hoa ngày Tết, đến nữ phóng viên, các nữ chiến sĩ Miền Nam, vợ của các cán bộ, chiến sĩ... Bác đều dành sự ưu ái, ân cần. Năm 1952, nhân kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế phụ nữ, Người đã gửi thư ngợi khen: “*Non sông gấm vóc Việt Nam do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ*”. Bác cũng thường xuyên động viên, nhắc nhở chị em phải cố gắng vươn lên để “tự giải phóng mình” chứ không được trông chờ vào Đảng và Chính phủ. Một lần, tới một hội nghị, thấy phụ nữ ngồi hết ở dãy ghế cuối. Bác nói: Ngay việc ngồi cũng không bình đẳng. Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải đợi Đảng và Chính phủ hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi mà phải tự đấu tranh, phấn đấu giành lấy. Muốn vậy, bản thân phụ nữ phải chủ động quyết tâm, khắc phục, khó khăn, tự tin, tự lực, tự cường, không nên tự ti. Phải gắng học tập chính trị, học tập văn hóa kỹ thuật; nâng cao tinh thần yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa; hăng hái thi đua thực hiện “*Cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình*” để xứng đáng là người làm chủ nước nhà.

Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký riêng của Bác kể lại rằng: “*Vào tháng 5-1968, Bác Hồ đọc lại bản Di chúc và thấy cần phải viết thêm mấy điểm về phụ nữ*”. Thế rồi, trong Di chúc Bác viết: “*Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ*”. Chỉ thế thôi, nhưng đó vừa là tình cảm, vừa là huấn thị thiêng liêng mà Bác dành cho phụ nữ Việt Nam.

Đáp lại niềm tin tưởng và tình cảm trân quý của Người, trong những năm qua, phụ nữ Việt Nam đã không quản ngại khó khăn vất vả, luôn can trường chiến đấu, kề vai sát cánh cùng nam giới trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Không chỉ trên tiền tuyến mà ở cả hậu phương, chị em phụ nữ cũng luôn phấn đấu thi đua tăng gia sản xuất, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ khen tặng: “*Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang*”.

(Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THIẾT SINH HOẠT TẠI CHI BỘ

1. Một số chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

Để nhanh chóng triển khai, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thủ trưởng các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh chọn, đăng ký Thường trực Tỉnh uỷ các đầu công việc chính, trọng tâm, cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 332-KH/TU, qua đó, đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện: (1) Tăng cường công tác lãnh

đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về THPT, CLP; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về THPT, CLP; (3) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, cơ chế chính sách, pháp luật về THPT, CLP; (4) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý vi phạm về THPT, CLP; (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; gắn THPT, CLP với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (6) Đẩy mạnh xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm, lan tỏa trong đảng viên và các tầng lớp nhân dân tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận hành động, tập trung triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, nghị quyết các cấp ủy năm 2024, phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới”, qua đó đề nghị cấp ủy, các ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện các nội dung như sau: (1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 330-KH/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024-2025; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân “*hiểu đúng, nhận thức sâu*” ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của cao điểm thi đua để “*đồng thuận cao*” và “*tích cực thực hiện*”; (2) Phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần đạt được; (3) Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương; (4) Thi đua phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tập trung thi đua thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy; (5) Thi đua thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để toàn dân “*hiểu rõ, nắm chắc*”, “*đồng thuận cao*” đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; (6) Thi đua bảo đảm quốc phòng, an ninh ở từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Về kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2023: Đến nay, toàn tỉnh có 619/639 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại. Kết quả: Có 122 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 481 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và 03 tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ (còn lại 20 tổ chức cơ sở đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng không đánh giá xếp loại).

Đến đầu tháng 02/2024, toàn tỉnh có 06 chi bộ ấp, khu phố được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện (không tăng so với tuần trước), đạt 6,0% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 (lũy kế đến nay toàn tỉnh có 454 chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện, chiếm 47% so với tổng số chi bộ ấp, khu phố); kết nạp 69/1.200 đảng viên, đạt 5,75% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024.

Ban Biên tập

2. Bài phát biểu của đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu truyền thông điệp và phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024 – 2025

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm 2024, lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”; sáng ngày 15/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024 -2025 bằng hình thức trực tuyến với 270 điểm cầu trong toàn tỉnh. Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu truyền thông điệp và phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024-2025. Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí nội dung bài phát biểu.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024; hôm nay, ngày mùng 6 tết AL, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024 - 2025. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi xin gửi đến các đồng chí, quý đại biểu lời chào đầu năm mới với lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý đại biểu,

Cách nay 64 năm, dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ Bến Tre đã lãnh đạo Nhân dân tỉnh nhà vùng lên diệt ác, phá kìm, làm nên cuộc “Đồng khởi” ngày 17 tháng 01 năm 1960 thần kỳ, mở màn cho cuộc tấn công và nổi dậy lần thứ nhất của cách mạng miền Nam. Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” năm 1960 đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như một ngọn cờ đầu, mở ra bước ngoặt của cách mạng miền Nam, bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công mạnh mẽ, rộng khắp, liên tục. Đó là thành quả của tinh thần yêu nước bất khuất và khát vọng độc lập, tự do; tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre, được dẫn dắt, soi đường bằng chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng.

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre luôn tự hào, gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị của tinh thần “Đồng khởi” trong xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau 3 năm phát động và triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã tạo được những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động; các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước như chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, công tác giảm nghèo... theo tinh thần “*ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua*” đã có 596 tập thể, 1.463 cá nhân được các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng, kết quả từ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (*Tính đến nay có 03/20 chỉ tiêu đạt và vượt; 10/20 chỉ tiêu sắp xỉ đạt; 4/20 chỉ tiêu đạt trên 50%; 03/20 chỉ tiêu đạt dưới 50%*); dự báo đến cuối nhiệm kỳ, có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội.

Kính thưa các đồng chí, Kính thưa quý đại biểu,

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2024 sẽ quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy đề ra 24 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước,... khá cao so với mức bình quân chung cả nước. Chúng ta phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 6,5% - 7% (bình quân chung cả nước 6% - 6,5%); phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/người và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.900 tỷ đồng... Và đây cũng là 3 chỉ tiêu quan trọng, dự kiến cuối nhiệm kỳ không đạt theo Nghị quyết Đại hội mà chúng ta cần quan tâm đó là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) mục tiêu đặt ra từ 8,5 - 9,5 %, hiện nay chỉ đạt 5,16%; GRDP bình quân đầu người, mục tiêu cuối nhiệm kỳ đạt 87 triệu đồng, cuối năm 2023 chỉ đạt 53 triệu đồng, thấp hơn bình quân cả nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn, mục tiêu 35 - 40 ngàn tỷ đồng, lũy kế đến cuối năm 2023 chỉ 16.925,5 tỷ đồng). (*Nếu tính cả giai đoạn 2021 - 2023, GRDP đạt 4,62% (bằng 54,4% so NQĐH XI), thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng (bằng 60,94% so NQĐH XI) và tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.925,5 tỷ đồng (bằng 48,29% so NQĐH XI).*)

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của cả Nghị quyết nhiệm kỳ, đòi hỏi các cấp ủy, các ngành, đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa. Với tinh thần đó, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2024 - 2025, mục đích là để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “*Hai chân - Ba mắt*”. Nếu như năm 1960 Đảng bộ Bến Tre chỉ với 18 chi bộ trực thuộc và 162 đảng viên, đã lãnh đạo Nhân dân tỉnh nhà vùng lên diệt ác, phá kìm, làm nên cuộc “Đồng khởi” ngày 17 tháng 01, thì nay chúng ta huy động sức mạnh tổng hợp của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 630 tổ chức cơ sở đảng, cùng với sự đồng thuận, sáng tạo của hơn 58 ngàn đảng viên và 1,3 triệu người Bến Tre, thổi bùng lên ngọn lửa “Đồng khởi” trong tình hình mới, yêu cầu mới, với khát vọng vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 ngay từ tháng đầu năm, quý đầu năm; quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, tạo tiền đề cho tăng tốc về đích vào nửa năm 2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ở mức cao nhất

thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 và hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với ý nghĩa quan trọng này, tôi đề nghị các cấp uỷ, các ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 330-KH/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân “*hiểu đúng, nhận thức sâu*” ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của cao điểm thi đua đề “*đồng thuận cao*” và “*tích cực thực hiện*”. Chú trọng và phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên các cấp, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” để dẫn dắt quần chúng; phải thật sự là những người đi tiên phong, phải sẵn sàng “Đồng Khởi mới”, Đồng Khởi để thoát nghèo, Đồng Khởi để làm giàu, Đồng Khởi để phát triển...

Thứ hai, phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “*Hai chân - Ba mắt*” với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần đạt được. Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và quan điểm “*Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là then chốt; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là trung tâm*” để cụ thể hoá thành những nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Nếu không làm tốt công tác này, thì cho dù chủ trương, chính sách của chúng ta có đúng, có hay đến mấy cũng không thể đạt được mục tiêu chúng ta đã đề ra. Tôi đề nghị:

Các đảng uỷ trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải tập trung thi đua xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong từng cơ quan, đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cũng phải tích cực tham gia thực hiện công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các địa phương, tập trung thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung thi đua thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đó là: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ ba, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương.

Trong năm 2024, chúng ta thi đua thực hiện đạt và vượt 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ, đó là: Kết nạp 1.200 đảng viên trở lên; có 100 chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện; phấn đấu kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật 10%. Triển khai thí điểm cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ thành phố Bến Tre và Đảng bộ huyện Bình Đại.

Hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 ở thành phố Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại và Ba Tri; Đề án thành lập phường của thành phố Bến Tre. Tập trung chuẩn bị các điều kiện mở rộng địa giới hành chính thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I, xây dựng các thị xã: Mỏ Cày, Ba Tri và Bình Đại.

Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục về đầu tư, xây dựng để thực hiện trên môi trường điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản qua mạng. Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh.

Năm 2025, tập trung thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”; “chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thí điểm sổ tay đảng viên toàn Đảng bộ. Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và thành lập 4 phường của thành phố Bến Tre. Hoàn thành các mục tiêu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giữ vững các danh hiệu chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Thứ tư, thi đua phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong năm 2024, chúng ta tập trung thi đua thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy. Thi đua hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian sớm nhất; thi đua đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo kế hoạch, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi. Xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM); công nhận ít nhất 17 xã đạt chuẩn NTM, 14 xã NTM nâng cao, 05 xã NTM kiểu mẫu; phân đấu huyện Châu Thành, Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM; huyện Chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao. Triển khai khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8; thẩm định, phê duyệt Đề xuất dự án Tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh; lập đề xuất dự án cầu Cửa Đại nối tỉnh Bến Tre - Tiền Giang; phối hợp tỉnh Trà Vinh đề xuất dự án cầu Cổ Chiên 2; triển khai công tác giải phóng mặt xây dựng cầu Đình Khao nối tỉnh Bến Tre - Vĩnh Long; xây dựng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Phân đấu vận động xây dựng và hoàn thành 200 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công.

Đến năm 2025, tập trung thi đua thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; trong đó phân đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao hơn mức bình quân cả nước; phân đấu thu ngân sách nhà nước đạt từ 35.000 tỷ đồng trở lên; huy động vốn toàn xã hội đạt từ 130 ngàn tỷ đồng trở lên. Hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về công tác giảm nghèo (giảm từ 1% - 1,5%/năm), chương trình 2.000 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Hoàn thành 11 chương trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, công trình đường dây và trạm biến áp 110kV; lấp đầy và đưa Khu công nghiệp Phú Thuận vào hoạt động; phát triển đạt 4.000 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao; phân đấu đạt chỉ tiêu xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu..., tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Thứ năm, thi đua thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để toàn dân “hiểu rõ, nắm chắc”, “đồng thuận cao” đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tự nguyện bàn giao mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tích cực tham gia hưởng ứng và đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư (mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn đạt chuẩn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại phường, xã, thị trấn, ấp, khu phố), xây dựng tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố vững mạnh; tham gia công tác giảm nghèo, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cộng đồng dân cư...

Thứ sáu, thi đua bảo đảm quốc phòng, an ninh ở từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; kiềm chế và kiểm soát người nghiện ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Kính thưa các đồng chí, Kính thưa quý đại biểu,

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong hai năm 2024 - 2025 là rất cao và rất nặng nề; song nếu chúng ta tổ chức tốt cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” và các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy ý chí và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, sự năng động, sáng tạo của quần chúng Nhân dân; huy động được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với niềm tin sâu sắc đó, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi anh hùng; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi đề nghị từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải xem cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong hai năm (2024 - 2025); lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch cụ thể hoá Chỉ thị số 01-CT/TU của từng nơi; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp đột phá, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên thực hiện cho bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy và Nghị quyết của các cấp ủy năm 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Sau Hội nghị phát động này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có kế hoạch “Xây dựng

điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình". Chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy và các tầng lớp Nhân dân ở cơ sở. Thực tiễn đã chứng minh, chính vai trò của cấp ủy địa phương và sự sáng tạo quần chúng ở cơ sở đã góp phần tạo nên thắng lợi có tính bước ngoặt lịch sử của phong trào "Đồng khởi" năm 1960. Vậy nên, chúng ta cần phải hết sức trân trọng sự sáng tạo, khơi dậy, phát huy vai trò, ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, đưa phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" ngày càng hiệu quả, thực chất, tạo ra bước ngoặt mới để "thoát nghèo, chặn đà tụt hậu".

Tôi mong cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần "Đồng Khởi mới" với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt, quyết tâm, quyết liệt, với khát vọng thoát nghèo cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thi đua "Đồng Khởi mới" trong hai năm 2024 - 2025 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kính chúc các đồng chí, quý đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc cao điểm thi đua "Đồng Khởi mới" trong hai năm 2024 - 2025 thành công tốt đẹp, hiện thực hoá khát vọng phát triển, hội nhập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Năm mới thắng lợi mới !

Xin trân trọng cảm ơn!

3. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và cũng là năm thứ tư tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 19/02/2024 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 nhằm tiếp tục quán triệt phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI "***Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển***" phấn đấu, quyết tâm cao để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/12/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cụm, khối thi đua, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tích cực, sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để phấn đấu thực hiện cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tăng tốc, tạo bứt phá thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

2. Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua "*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*" giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua "*Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*" giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua "*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn*

hóa công sở”; Phong trào thi đua “*Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí*”, các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động đặc biệt là Cao điểm thi đua “*Đồng Khởi mới*” giai đoạn 2024 - 2025; Phong trào “*Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời*” giai đoạn 2023 - 2030 và các phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội...; các phong trào thi đua phải có tên gọi dễ nhớ, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng để huy động được sự tham gia đồng đảo, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính gắn với vị trí việc làm; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC); xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

4. Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thi đua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là 11 công trình, dự án, chương trình trọng điểm; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các ngành, lĩnh vực mới, các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả; chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và phát huy tốt không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển toàn diện văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể; trùng tu, tôn tạo các di tích kết hợp với khai thác du lịch; xây dựng và phát huy vai trò các thiết chế văn hóa; phát triển phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; tiếp tục công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với hội nhập quốc tế nhằm phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác dân vận chính quyền; chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

6. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang của tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã đảm bảo yêu cầu, đạt chất lượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

7. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW phải có chuyển biến sâu rộng cả về nhận thức và hành động; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chân chính lẽ lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những vi

phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh.

8. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng (Luật số 06/2022/QH15) và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiến đấu (*Hàng năm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt 70% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp tỉnh; đạt 45% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ*). Quan tâm hơn nữa công tác khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông, có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới tuyên truyền và nhân rộng theo Kế hoạch số 5460/KH-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025” ban hành theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2024.

Ban Biên tập

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới”

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” (Chỉ thị số 01-CT/TU), với tinh thần “Nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, người người thi đua” theo phương thức “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình” các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đã đồng thuận, tích cực tham gia. Tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực được các ngành, địa phương triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực như: Thi đua “Đồng Khởi mới” trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện chủ trương xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; thi đua trừ nước mưa, nước ngọt; thi đua giảm nghèo bền vững, thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ Bến Tre thi đua Đồng Khởi mới xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, “Xây dựng người phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện”; Ba Tri “Đồng Khởi mới” trong xây dựng và phát triển du lịch biển, Chợ Lách phát động thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng Làng văn hoá du lịch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Gặp khó khăn, lúng túng trong việc xác định nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” và phương thức thi đua “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình” sát với chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn của từng nơi, dẫn đến kết quả chưa thực chất.

Công tác triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, lúng túng, phương pháp tổ chức chưa thật sự khoa học. Nhiều nơi chưa chú trọng việc phát động phong trào thi đua, phong trào chỉ mới dừng lại trong hệ thống chính trị, chưa thật sự lan tỏa để trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ.

Việc theo dõi, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng xây dựng điển hình và nhân rộng chưa được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc lựa chọn điển hình trong thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” để học tập và nhân rộng theo phương thức thi đua “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” có nơi chưa thật sự toàn diện, đa số tập trung vào lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia.

Từ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại nêu trên, nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU đạt hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy và nghị quyết các cấp ủy năm 2024, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngày 29/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 330-KH/TU về phát động cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025. Kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” giúp các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức, ý nghĩa, nội dung trọng tâm của phong trào thi đua “Đông Khởi mới” giai đoạn 2024 - 2025 và kêu gọi sự ủng hộ, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu toàn diện, thiết thực, sâu rộng, đồng bộ theo từng đơn vị, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực.

Để công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt cao điểm thi đua đi vào thực chất, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiến hành rà soát, cập nhật kỹ việc thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phát động cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025. Nội dung thực hiện phải dựa trên thực tiễn, nguồn lực, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, cần bám sát vào các nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trong hai năm 2024 - 2025. Kế hoạch phải thể hiện rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Phải có giải pháp đột phá, cách làm sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2024 và nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thứ hai, việc phát động cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” phải đảm bảo thực chất, có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để huy động được sự tham gia đông đảo, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đơn cử như: Phong trào thi đua cả nước xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở; phong trào thi đua cải cách hành chính; phong trào “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông; phong trào thi đua giảm ô nhiễm môi trường, ... các phong trào thi đua luôn lồng ghép với nội dung của phong trào thi đua thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, giúp cho các đối tượng hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao; thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của phong trào thi đua “Đông Khởi mới” và phối hợp kịp thời trong tổ chức thực hiện, tạo thành cao trào hành động cách mạng mạnh mẽ trong toàn tỉnh để đạt mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Thứ tư, đổi mới và đa dạng các hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền một cách sinh động, phong phú, thiết thực, kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay (Zalo, Fanpage, Facebook,...); lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động cụ thể, trực quan như thăm hỏi, giao lưu, văn hoá - văn nghệ, trò chơi, pano... Tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, có sự phối hợp tốt

giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp,...

Thứ năm, các cơ quan báo, đài, các Website, trang thông tin điện tử tỉnh, các sở, ngành,... xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phát động cao điểm thi đua “Đông Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025. Cùng với đó, rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo ngoài tỉnh, nhất là các đơn vị đã được ký kết với tỉnh Bến Tre, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả đợt phát động cao điểm thi đua “Đông Khởi mới”; kịp thời phát hiện tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện cao điểm thi đua; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của tỉnh; đồng thời thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, là cầu nối hai chiều giữa Đảng với Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp sức xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Văn Ứng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024

Năm 2024 là năm thứ ba tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh ta. Nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong thời điểm này là hết sức nặng nề. Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024, đòi hỏi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - nhiệm vụ “then chốt” để lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hai năm quán triệt và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh nhà đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung, yêu cầu nêu trong Kết luận số 01-KL/TW chưa đạt. Cụ thể là:

Thứ nhất, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hình thức; lựa chọn khâu đột phá và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thật sự hiệu quả. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, biểu hiện cụ thể là sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và một bộ phận không nhỏ người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương chưa cao.

Thứ hai, việc học tập và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân và công khai tại chi bộ còn chậm. Vẫn còn tình trạng đảng viên sao chép nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuyên đề năm không sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa rõ giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm. Công tác tự phê bình và phê bình theo cam kết cá nhân tại sinh hoạt chi bộ cũng như việc bình chọn, biểu dương, khen thưởng gương điển hình chưa bảo đảm thực chất, chưa chú trọng việc bồi dưỡng các gương điển hình để tạo sự lan toả. Chưa có nhiều mô hình (kiểu mẫu) hoặc công trình, sản phẩm mới để nhân rộng...

Thứ ba, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự phát huy tốt vai trò nêu gương, nhất là nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chưa thể hiện rõ tính tiến công và khát vọng vươn lên; nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,...

Thứ tư, công tác thông tin, tuyên truyền có lúc chưa thật sự kịp thời. Hoạt động một số Câu lạc bộ làm theo gương Bác ở xã, phường chỉ dừng lại ở sinh hoạt nội dung tài liệu. Việc tuyên truyền, quảng bá, cổ vũ gương người tốt, việc tốt chưa đủ sức để “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên theo cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại từng tổ chức đảng chưa thật sự hiệu quả.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thật sự phát huy đầy đủ vai trò trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Một số ít cấp ủy viên nhận thức chưa thật sự đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề. Cán bộ, công chức các

cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ ở một số nơi chưa thật sự năng động.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - nhiệm vụ “then chốt”, lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; ngày 18 tháng 01 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 324-KH/TU triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; trong đó yêu cầu:

Một là, các cấp uỷ xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến thật sự, đồng bộ từ nhận thức đến hành động; củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong toàn dân, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2024, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo đăng ký và công khai nội dung cam kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 phải thực chất, cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; chú trọng phát huy vai trò nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Thực hiện thường xuyên, thực chất tự phê bình và phê bình theo cam kết cá nhân tại sinh hoạt chi bộ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII trong 2 năm qua, chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm của tỉnh; kịp thời thông tin tuyên truyền những chuyển biến tích cực trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề năm 2024; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình, mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự lan toả rộng rãi trong toàn xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên theo cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại từng tổ chức đảng theo Quy định số 109-QĐ ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024.

Ngô Văn Bảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

III. MỘT SỐ NỘI DUNG THAM KHẢO

1. Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 06 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng; trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm qua là đã đề cao, khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nghỉ công tác khi có sai phạm, khuyết điểm hoặc để cán bộ cấp dưới, tổ chức đảng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng phải xử lý kỷ luật; kịp thời thay thế, bố trí công tác khác đối với cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp. Đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 09 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có hơn 90 cán bộ thuộc diện tỉnh uỷ, thành ủy quản lý.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; giám định, định giá tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp

nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực là những khâu yếu trước đây nay đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là, đã động viên, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, gây thiệt hại, có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, với số tiền rất lớn. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã thu hồi được 76,2 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mới, rõ rệt trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Trong năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa hơn 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới 839 vụ án/2.276 bị can về tham nhũng.

Nhiều địa phương đã phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra từ nhiều năm trước; khởi tố cả cán bộ diện Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ chủ chốt cấp huyện; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thông tin, tuyên truyền đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, đậm nét đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kết quả công tác PCTNTC trong thời gian qua; kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; qua đó, khẳng định và lan tỏa quyết tâm của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và bạn bè quốc tế trong công tác PCTNTC.

Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới: Cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ người tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực; về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về xử lý tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; về thanh toán không dùng tiền mặt;...

Thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và trong công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Chỉ đạo tăng cường, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Khẩn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB.

Tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo Kế hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTNTC.

Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Dự luận quốc tế đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), nhiều học giả, chuyên gia uy tín quốc tế đã có những đánh giá, nhận định về vai trò lãnh đạo, uy tín quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo nhận định: “Trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước với hơn 100 triệu dân phát triển bền vững trong những năm qua là vô cùng to lớn”. Đảng Cộng sản Uruguay khẳng định lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, gắn liền với chủ nghĩa anh hùng và phẩm giá, với độc lập và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản

Uruguay bày tỏ tình đoàn kết, sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam anh em trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thành quả cách mạng ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền Venezuela (PSUV) Jesús Faría đánh giá, Đảng Cộng sản Việt Nam là một lực lượng chính trị có uy tín đặc biệt không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.

Tiến sỹ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI) nhấn mạnh, sau 94 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đã trở thành tổ chức chính trị lớn thứ hai trên thế giới theo định hướng Mác - Lênin, với số lượng đảng viên đông đảo chỉ sau Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam khéo léo giải quyết những khác biệt với cựu thù và thông qua đường lối ngoại giao cây tre khôn ngoan, Việt Nam đã duy trì được mối quan hệ tuyệt vời với các cường quốc trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng lên. Việt Nam là hình mẫu về lý luận và thực tiễn cách mạng. Những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 94 năm qua chính là lời khẳng định đanh thép rằng đây là lực lượng chính trị hàng đầu, là hành động thiết thực tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Khoa học “Ý tưởng Á - Âu” của Nga Grigory Trofimchuk cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành nhân tố phát triển, bảo đảm ổn định, an ninh không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á và thế giới nói chung. Giờ đây, Việt Nam đã trở thành ngọn cờ tiên phong với những bản sắc đặc biệt và sự kiên trì độc đáo trong việc thực hiện các kế hoạch của mình. Trong đó, chính trị và ngoại giao là nền tảng để tiến lên phía trước và có ảnh hưởng quyết định đến nền kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tình hình chính trị ở Việt Nam tiếp tục ổn định, bất chấp tình trạng bất ổn ngày càng tăng trên toàn cầu. Việt Nam thực sự là trung tâm của các sự kiện khu vực, có vai trò quan trọng trong giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề mà châu Á và cả thế giới đang phải đối mặt, bao gồm không chỉ các vấn đề chính trị mà cả các vấn đề về cơ sở hạ tầng và giao thông. Điều đó thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng của uy tín Việt Nam.

Học giả Gastón Fiorda, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á của Đài Phát thanh Quốc gia Argentina (RNA) khẳng định, suốt 94 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thể hiện bản lĩnh và tài năng thích ứng linh hoạt trước mọi thách thức của thời đại. kể cả trong những thời khắc mà cả thế giới rơi vào hoàn cảnh bi thảm như đại dịch Covid-19, hay như sự bành trướng của chủ nghĩa tư bản. Đề cập tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, ông Fiorda đề cao giá trị đặc sắc của trường phái “ngoại giao cây tre”, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã “uyển chuyển” và “tận dụng tối đa” quan hệ với các nước lớn và với thế giới, tạo nên sự cân bằng chiến lược trong các mối quan hệ đó, trên cơ sở luôn tôn trọng độc lập và quyền tự quyết dân tộc. “Ngày nay Việt Nam có vị thế vô cùng quan trọng trong ASEAN và có thể ngồi ngang tầm với bất kỳ quốc gia châu Âu hoặc châu Á nào, cùng thảo luận về mọi chủ đề. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.

Bà Merle Ratner, nhà hoạt động phản chiến nổi tiếng tại Mỹ, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện thực hóa lý tưởng hành động vì Nhân dân, lấy dân làm gốc và đạt được hàng loạt thành tựu to lớn.

Ban Tuyên giáo Trung ương

3. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tháng 02/2024

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng 02/2024 trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Phạm pháp hình sự trong tháng xảy ra 08 vụ, đã điều tra làm rõ 07/08 vụ, 07 đối tượng, gồm: 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 04 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ cướp giật tài sản; 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Tệ nạn xã hội phát hiện và xử lý trong tháng xảy ra 04 vụ (giảm 15 vụ), 18 đối tượng vi phạm, xử phạt hành chính 18 đối tượng tổng số tiền là 29.250.000 đồng.

Phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra hộ kinh doanh Hoàng Cung, ấp Bình Thành, Bình Phú, thành phố Bến Tre. Qua kiểm tra phát hiện 03 nhân viên bán dâm cho khách tại 03 phòng.

Triệt xóa, bắt quả tang 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 02 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 05 đối tượng. Các vụ việc đang củng cố hồ sơ xử lý. Kiểm tra ma túy 59 đối tượng; kết quả dương tính 14 đối tượng; ra quyết định xử phạt 11 đối tượng, số tiền: 16.500.000 đồng; lập hồ sơ quản lý tại địa phương 03 đối tượng.

Bắt 04 vụ đánh bạc, 18 đối tượng; xử phạt 18 đối tượng tổng số tiền là 29.250.000 đồng. Xử lý hành chính 02 vụ gây tổn hại sức khỏe của người khác, 02 đối tượng; xử phạt hành chính 02 đối tượng tổng số tiền

13.000.000 đồng. Giải tán, phá rã 06 tụ điểm đánh bạc; giáo dục tại chỗ 14 đối tượng, giáo dục và yêu cầu viết cam kết không tái phạm 14 đối tượng.

Kiểm tra 05 cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện 05 cơ sở vi phạm: kinh doanh hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ ghi bằng tiếng Việt. Xử phạt hành chính 03 cơ sở kinh doanh, tổng số tiền 11.000.000 đồng.

Phối hợp các ngành kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm, kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh, vi phạm: có 02 lao động trực tiếp tham gia sản xuất không mang đồ bảo hộ lao động.

Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 13 cơ quan, 115 nhà cho thuê, 530 cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra kiến nghị 56 cơ sở xây dựng lại phương án phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn 64 cơ sở xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, nhắc nhở các cơ sở thường xuyên đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra hành chính 49 nhà nghỉ, 113 nhà cho thuê, 26 hộ dân. Qua kiểm tra lập biên bản vi phạm 04 trường hợp vi phạm không lưu trữ thông tin đầy đủ thông tin khách lưu trú, nhắc nhở các cơ sở còn lại thực hiện tốt công tác lưu trú. Kiểm tra công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện 14 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 02 cơ sở vi phạm. Kiểm tra 09 điểm vận chuyển fax nhanh hàng hóa, nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 90 lượt, thực hiện kiểm tra 1.165 phương tiện; lập biên bản 215 trường hợp. Tạm giữ: 155 phương tiện, 60 giấy tờ liên quan. Ra quyết định xử phạt 233/188 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 647.825.000 đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 101 trường hợp.

Bước vào tháng 03/2024, Công an thành phố tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tăng cường công tác điều tra, khám phá án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phương Dung (CATP)